



ธปท.ชี้เศรษฐกิจไทยส.ค.ชะลอ

● แต่มั่นใจไตรมาส 3/62 เติบโตเกิน 2.3%

ธปท.เผยเศรษฐกิจไทยเดือนส.ค. 62 ชะลอลงจากทุกหมวด หลังส่งออกติดลบ 2.1% แต่ท่องเที่ยวฟื้นตัวดีเหตุฐานต่ำ นักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับ มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 โตมากกว่า 2.3% ย้ำไตรมาส 2 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนชะลอตามการใช้จ่ายเกือบทุกหมวดสินค้า ส่วนการส่งออกกลับมาหดตัว โดยมีมูลค่า 21,864 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวมทองคำการส่งออกติดลบ 8.9% ซึ่งหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 จากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่หดตัว รวมทั้งผลของฐานสูงในปีก่อนจากการเร่งส่งออกก่อนสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากจีน ส่งผลให้การส่งออกหดตัวในทุกหมวดสินค้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในระยะต่อไปมีสัญญาณดีขึ้น สะท้อนจากการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในเดือนนี้กลับมาขยายตัวสูง หลังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิตจากมาเลเซียในช่วงก่อนหน้า

นอกจากนี้ ยังเป็นผลดีจากการส่งออกสินค้าทดแทนสินค้าจีนและสหรัฐฯ ด้วย

ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 18,281 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 15.5% ซึ่งหากไม่รวมทองคำ

ติดลบ 8% โดยหดตัวในทุกหมวดสินค้า เช่น หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง โดยเฉพาะเหล็กสอหดลงกับการก่อสร้างภาคเอกชนและการผลิตรถยนต์ที่หดตัว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดลงกับการผลิตและการส่งออกในหมวดดังกล่าวหดตัว

ขณะเดียวกัน ด้านเชื้อเพลิงที่หดตัวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะ โดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม และเครื่องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้องกับเครื่องจักรลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวด้วย

สำหรับการลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เป็นสำคัญ สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายจ่ายประจำที่ชะลอตัวตามรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ

ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางขยายตัวเล็กน้อย ตามการเบิกจ่ายของกรมทางหลวง และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่กลับมาขยายตัวตามการเบิกจ่ายของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

นายดอน กล่าวอีกว่า ด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ ขยายตัว 7.4% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากฐานต่ำจากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival ขยายตัวดี โดยเฉพาะจากจีน อินเดีย และไต้หวัน เป็นต้น

ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.52% ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 0.98% ในเดือนก่อน เป็นผลจากทั้งราคาหมวดพลังงานที่หดตัวมากขึ้น ตามระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดที่ปรับลดลง

ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ที่ 0.49% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 0.41% สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 3,990 ล้านดอลลาร์ และดุลการค้าเกินดุล 3,583 ล้านดอลลาร์

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 มองว่า มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้มากกว่าไตรมาส 2 ที่ขยายตัว 2.3% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดแล้ว โดยไตรมาส 3 ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีจะมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวจากฐานที่ต่ำ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้ ยังต้องรอดติดตามดูว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน แต่ในไตรมาส 3 มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้มากกว่าไตรมาส 2 แน่แน่นอน ■